

BỘ MÔN ĐỊA LÝ NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG CÁC GIÁO TRÌNH BIÊN SOẠN NĂM 2022

ThS. Tòng Thị Quỳnh Hương

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2023, tại văn phòng Bộ môn Địa lý, các Hội đồng được thành lập theo quyết định số 356/QĐ-ĐHTB ngày 27/4 năm 2023 đã tiến hành nghiệm thu cấp Trường 3 giáo trình biên soạn năm 2022 dùng cho giảng dạy sinh viên chuyên ngành Địa lý.

Các giáo trình được nghiệm thu theo quyết định trên gồm có:

Giáo trình Địa lý tự nhiên đại cương 2 do TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung và TS. Đào Thị Bích Ngọc biên soạn.

Giáo trình Phương pháp dạy học Địa lý ở trường Trung học phổ thông do TS. Đào Thị Bích Ngọc và ThS. Nguyễn Thị Huệ biên soạn.

Giáo trình Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 do TS. Hoàng Thị Thanh Giang và ThS. Nguyễn Thị Huệ biên soạn.

Tại buổi nghiệm thu, các chủ biên đã trình bày tóm tắt ý nghĩa, nội dung và quá trình biên soạn giáo trình. Các thành viên Hội đồng đã thẳng thắn đưa ra những ý kiến phản biện, đánh giá, nhận xét, góp ý về mặt lý luận và thực tiễn trong giáo trình, cũng như các vấn đề liên quan đến việc đưa giáo trình vào giảng dạy cho sinh viên sau này.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá 3 giáo trình được đầu tư biên soạn công phu. Nội dung giáo trình cơ bản đã đảm bảo theo yêu cầu chung của các học phần dành cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lý, mang tính ứng dụng cao. Đồng thời, nội dung cũng đảm bảo tính chính xác, khoa học và vừa sức đối với đối tượng người học. Kết quả cuối cùng, Hội đồng nghiệm thu đồng ý thông qua 3 giáo trình với kết quả Đạt. Ngoài việc phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên Bộ môn Địa lý, các giáo trình này còn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các học sinh, giáo viên THSC, THPT và các độc giả khác quan tâm.

Kết luận cuối cùng, các Chủ tịch Hội đồng đã thay mặt Hội đồng nghiệm thu gửi lời chúc mừng đến các tác giả và ghi nhận những kết quả mà tác giả đã đạt được sau thời gian dài nghiên cứu, biên soạn giáo trình. Sau khi chỉnh sửa theo các ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện hơn, 3 giáo trình sẽ được bổ sung vào hệ thống tài liệu giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của Bộ môn Địa lý, Khoa Khoa học Xã hội nói riêng và Trường Đại học Tây Bắc nói chung.

Một số hình ảnh của các Hội đồng trong buổi nghiệm thu:



Hình 1: Hội đồng nghiệm thu giáo trình



Hình 2: Hội đồng nghiệm thu giáo trình



Hình 3: Hội đồng nghiệm thu giáo trình



Hình 4: Hội đồng nghiệm thu giáo trình

